



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑, ๑๒ มุลค่าข่าว ๓๓๙,๗๙๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ชายเก๋ลื่อนกว่าเนื้อแพะ 'ดอกเตอร์' ยุคดิจิทัล

ดู กแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับกระบวนการ
ชื่อชาย "ปริญญาบัตร" ยังไม่มีที่ท่าว่า
จะซา หรือลดน้อยลง

ครั้งนี่ะภาคไปไกลถึง 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่ง **คร.รุ่ง แก้วแดง** อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำนันที่ว่า
เป็นเรื่องจริง

เตรียมเปรยเจ็บแสบว่า ปริญญาบัตรชาย
กันเก๋ลื่อนมากกว่าชายเนื้อแพะ ชื่อง่ายชาย
คล่องวาคาย่อมเขา ไครอยากจบปริญญาเอก
ให้กู มีเงิน 1 แสนบาท ก็ได้เป็น "ดอกเตอร์"
สมใจนึก

เท่านี้ยังไม่พอ "กลยุทธ์" ในการซื้อ-ขาย
ปริญญาบัตร ยังแยบยลมากขึ้นเรื่อยๆ

รวมทั้ง ทำการตลาดแบบ "ขายตรง" เข้า
มาจับกลุ่มเป้าหมาย จัดสัมมนาชักชวนให้คนใน
พื้นที่สมัครเข้าเรียน

ใครสามารถชักชวนเพื่อนฯ ให้มาเข้าเรียน
ได้ ๑ คน ตัวผู้ชักชวนจะได้เรียนโดยไม่ต้อง
เสียค่าเล่าเรียน

การทำวิทยานิพนธ์ หรืออีซีส ยังใช้วิธีให้
ผู้เรียนรวมกลุ่มกันทำ ส่งผลให้ เนื้อหาของ
อีซีสไม่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับบรรดา "ว่าที่
ดอกเตอร์" ที่จบปริญญาเอกโดยไม่มีคุณภาพ
เช่นกัน

สถาบันอุดมศึกษาที่หากันในลักษณะนี้ จะ
พยายามหาวิธีการ หรือรูปแบบต่างๆ เรียกว่า
จัดสารพัดกลยุทธ์ออกมา "ลูกห้า" โดยอาศัย
"กำนิยม" แบบผิดๆ ของคนไทยบางกลุ่ม ที่
เงินทองเหลือใช้

ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักการเมือง หรือผู้
มีอันจะกินทั้งหลาย แต่ไม่มีโอกาสเรียนระดับ
ปริญญา หรือเรียนจบดอกเตอร์ แต่ต้องการได้
ปริญญาบัตรอย่างง่าย

เหมือนที่พูดกันติดปากว่า "จ่ายครบ..จบ
แน่" เพื่อหวัง "อิทธิพล" ตัวเองว่าเป็นผู้มี
"ภูมิความรู้" เพื่อให้ได้สิ่งคมยกย่องสรรเสริญ
ว่าทั้ง "รวย" และ "เก่ง" หรืออาจจะทำไปใช้

ทำมาหากินอื่นๆ

อย่างไร้ที่รู้ ก็ทำปัญหาการซื้อ-ขายปริญญา
บัตร เพื่ออิทธิพลตัวเอง เกิดอำนาจมากมาย
และมีช่องทางซื้อ-ขายมากมาย

จากเดิมที่มีสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
บินมารับนักศึกษาจนถึงในประเทศไทย และจัด
กลุ่มสอนตามโรงแรม โรงเรียน แม้กระทั่งวัด
หรือโบสถ์บ้าน

เมื่อเรียนจบจะได้ปริญญาเอกที่เรียกกันว่า
"ดอกเตอร์ห้องแถว" เพราะสถาบันเหล่านั้น
ไม่มีสถานที่ตั้ง หรือที่จัดการเรียนการสอนเหมือน

มหาวิทยาลัยทั่วไป แต่เป็นเพียง "ห้องแถว" ที่
ติดป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น การขายปริญญา
บัตรก็พัฒนาขึ้นไปอีก โดยชื่อ-ชายฝากทางเว็บไซต์
ที่ขายตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ไปจนถึงปริญญาเอก

มีทั้งที่ลอกเลียนแบบใบปริญญาบัตรของจริง
หรือที่รุ่งโรจน์ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ว่าเป็นปริญญา
ที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ทั้งการออกเกรด
ทรานสคริปต์

จนถึงขนาด "ผู้ซื้อ" จะมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้

สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถ
เข้ารับปริญญาบัตรได้ด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถือการนี้ จะเป็นใครอื่นไม่ได้
นอกจาก "คนใน" ทำกันเอง

ครั้งนั้นทำเอาสถาบันอุดมศึกษาสะเทือนไปทั่ว
ต้องเช็กฐานข้อมูล รวมถึงสร้างระบบเฝ้าระวังให้
ทัน แต่สุดท้ายก็จับมือใครดมไม่ได้

เรื่องจบตรงผู้ประกอบการที่ต้องใช้บันทึก
จะต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยตรวจสอบย้อนหลัง
ว่าใบปริญญาของบัณฑิตที่จะรับเข้าทำงาน ถูก
ต้องหรือไม่

นพ.กำจร คณบดี เลขาธิการคณะกรรมการ



การอุดมศึกษา (กกอ.) บอกถึงต้นตอของปัญหานี้ว่า เกิดจากค่านิยมของคนไทย ที่ให้ความสำคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้ความสามารถ

ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรารถนาให้ผู้เรียนมองว่า ความรู้ความสามารถมีความสำคัญมากกว่าแค่ใบปริญญา

ขณะเดียวกันสถานประกอบการเองก็ตระหนักในเรื่องนี้ มีการทดสอบผู้สมัครงานด้วย หรืออย่างที่นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า บริษัทเอกชนบางแห่ง เมื่อเห็นชื่อมหาวิทยาลัย

ที่บัณฑิตนำมายื่นสมัครงาน ถึงกับไม่รับด้วยซ้ำ

สิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับไปยังมหาวิทยาลัยเอง ถ้ายังจัดการเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ จะไม่มีใครรับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ เข้าทำงานเช่นกัน

ขณะที่นักศึกษาเองก็ต้องตรวจสอบ หากได้รับการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ให้รีบร้องเรียนที่ สกอ. โดยตรง ไม่ใช่รอจนจบการศึกษาก่อน เพราะอาจแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันเวลาที่

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การซื้อขายปริญญาเถื่อนจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคนเราซื่อสัตย์ เหมือนการรับสินบน ถ้ามีคนให้ แต่ไม่มีคนรับ การคอร์รัปชันจะไม่เกิดขึ้น

ดังนั้น หากจะแก้ที่ต้นเหตุ คงต้องเริ่มปลูกฝังนิสัยความซื่อสัตย์ให้กับเด็ก เริ่มต้นที่ครอบครัวเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ เพราะหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต อย่างผู้ประกอบการต่างๆ จะส่งปริญญาบัตรของบัณฑิตมาให้ตรวจสอบก่อนรับเข้าทำงานเสมอ ซึ่งลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง

ส่วนกรณีของใบปริญญาที่ไม่มีคุณภาพประเภทจ่ายครบ..จบแน่ แม้จะมีสถาบันการันตี

ว่าเป็นปริญญาจริง แต่ถ้าไม่มีคุณภาพ จบออกไปก็ไม่มีใครรับเข้าทำงาน

อย่างผู้ประกอบการบางรายถึงกับขึ้น **“แบล็กลิสต์”** สถาบันที่ไม่มีคุณภาพเอาไว้ ถ้าเป็นบัณฑิตที่จบจากสถาบันดังกล่าวสมัครงาน ก็จะไม่รับทันที สิ่งเหล่านี้เชื่อว่าสังคมจะรับรู้ และตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง

“สังคมไทยให้ความสำคัญกับปริญญาจริง การมีปริญญาเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับคนเข้าทำงาน ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และจำเป็น ดังนั้นปัญหาเรื่องนี้หลายฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข อาทิ หน่วยงานที่รับคนเข้าทำงานก็ต้องตรวจสอบย้อนไปที่สถานศึกษาต้นสังกัด ส่วนใครที่มีใบปริญญาที่ไม่มีคุณภาพ จบจากสถาบันการศึกษาที่ไม่น่าเชื่อถือ แม้จะมีปริญญาจริง ก็ไม่มีใครรับเข้าทำงาน ซึ่งไม่มีประโยชน์” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของแวดวงการศึกษาไทย ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องสะสาง และขจัดเหลือนโรของวงการศึกษาคงหมดสิ้นไป

เพราะหากยังปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวล “คนไทย” ส่วนหนึ่ง จะคงกลายเป็น “เหยื่อ” ทั้งที่โดยสมัครใจ และไม่สมัครใจ

ซึ่งจะทำให้ “การศึกษา” ไทย โผล่ไม่พ้น “หลุมดำ” เสียที...